

Source : ข่าวสด

Date : 24 ก.พ. 2559

Page : 10

No: 59088717

## สืบพยานโจทก์นัดแรกคดีขุดทำ


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 ก.พ. ที่ห้องพิจารณา 801 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลสืบพยานโจทก์ครั้งแรกคดีชายชุดดำนำปช. หมายเลขดำ อ.4022/2557 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 1 เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายกิตติศักดิ์ หรืออ้วน คู่สมรส นายปรีชา หรือไก่เตี้ย อยู่เย็น นายรณฤทธิ์ หรือนะ สุริชา นายชำนาญ หรือเล็ก ภาคิฉาย และนางปุนิกา หรืออร ชูศรี เป็นจำเลยที่ 1-5 ร่วมกันพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะ หรือชุมนุมและมีอาวุธ เครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตได้ ตามพ.ร.บ.อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 4, 8 ทวิ, 55, 72 ทวิ และ 78

โดยอัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2557 กรณีวันที่ 10 เม.ย.2553 ทั้ง 5 กับพวกที่ยังหลบหนีและที่ถึงแก่ความตาย ร่วมกันพกพาอาวุธ เครื่องกระสุนและวัตถุระเบิด อาทิ เครื่องยิงลูกกระเบิดเอ็ม 79, ปืนเอ็ม 16, ปืนเอชเค 33 หรือปืนอากาศ ไปตามบริเวณแยกคอกวัว ถนนตตะนาว ถนนประชาธิปไตย แขวงบวรนิเวศน์ เขตพระนคร ช่วงที่มีกลุ่มชายชุดดำระหว่างการชุมนุมของกลุ่มนปช.

ระหว่างพิจารณาทั้งหมดไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราว วันนี้ศาลเบิกตัวจำเลยมาจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯและทัณฑสถานหญิงกลาง เพื่อร่วมฟังการสืบพยาน โดยอัยการนำพยานเข้าสืบรวม 2 ปาก เป็นตำรวจกองปราบปราม และสภ.เมืองร้อยเอ็ด อดีตตำรวจสายสืบกองบังคับการตำรวจนครบาล 9

ระหว่างการเบิกความพยานเจ้าหน้าที่ตำรวจชี้ตัวจำเลยที่นั่งอยู่ในห้องพิจารณาคดี ว่าหนึ่งในกลุ่มนั้นมีนายปรีชา อยู่เย็น อยู่ในที่เกิดเหตุด้วย โดยคดีนี้นัดสืบพยานโจทก์ต่อไปวันที่ 24 ก.พ.นี้ เวลา 09.00 น.

หลังพิจารณาคดีเสร็จ นายวิญญูติ ชาดิมนตรี ทนายความจำเลยที่ 3 กล่าวถึงกระแสข่าวที่พนักงานสอบสวนคือสไอเตรียมยื่นถอนประกันนายจตุพร พรหมพันธุ์ คดีก่อการร้ายปี 2553 ว่า ยังไม่ได้รับรายงาน แต่หากยื่นคำร้องดังกล่าวจริงทีมทนายก็พร้อมและหวังว่าจะได้รับความยุติธรรมในการยื่นชกค้ำพยานในคำร้องที่จะนำมาขอปล่อยชั่วคราวด้วย และกระบวนการดังกล่าวควรทำต่อหน้าจำเลย

		Subject Heading :
Source :	มติชน	
Date : 24 ก.พ. 2559	Page : 11	No: 59088953

## กรม.อนุมัติร่างกม.จัดตั้งศาลปกครอง

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ศาลปกครองสูงสุดเสนอให้ ครม.พิจารณาอนุมัติหลักการ ในร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง โดยร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวประกอบด้วยสาระ 3 ส่วน คือ 1.คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง 2.แก้ไขปรับอำนาจคณะกรรมการฝ่ายศาลปกครอง 3.แก้ไขปรับปรุงอำนาจคณะตุลาการศาลปกครอง ทั้งนี้ จะพบว่าคณะกรรมการบริหารศาลปกครองมีอำนาจหน้าที่ดูแลการบริหารราชการศาลปกครองที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ ซึ่ง ครม.เห็นชอบตามนี้ให้มีหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งยังสามารถดำเนินการจัดสวัสดิการได้ แต่ไม่รวม

เรื่องค่าตอบแทนพิเศษ ค่าครองชีพฝ่ายต่างๆ ทำไม่ได้ ต้องรอให้มีคณะกรรมการอิสระที่ว่าด้วยค่าตอบแทนภาครัฐที่มีอยู่ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นคนจัดการ ส่วนที่สองและสาม เรื่องคณะกรรมการฝ่ายศาลปกครอง มีอำนาจหน้าที่บริหารงานบุคคลของฝ่ายศาลปกครองไม่เกี่ยวกับตุลาการ ส่วนคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองก็มีอำนาจหน้าที่บริหารงานบุคคลของตุลาการ ดังนั้น จะเห็นว่าร่างฉบับนี้มีความจำเป็นที่ต้องให้ดำเนินการ เพราะจะทำให้การบริหารราชการศาลปกครองเป็นระเบียบแบบแผน โดย ครม.ได้เห็นชอบแล้วแต่ให้ปรับปรุงถ้อยคำ ว่าคณะกรรมการบริหารศาลปกครองจะไม่มีหน้าที่ในเรื่องการกำหนดเงินค่าตอบแทนพิเศษ